

# **NÂNG CAO KỸ NĂNG NHẬN DIỆN NHỮNG LUẬN ĐIỀU XUYỀN TẠC CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI**

*Trần Văn Tài<sup>1</sup>*

## **Tóm tắt:**

*Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tạo dựng tiền đề vật chất - tinh thần tiến lên chủ nghĩa hội đang là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này, chúng ta còn đấu tranh chống lại các thể lực thù địch đang chống phá sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta. Đây là một cuộc đấu tranh vô cùng lâu dài và phức tạp. Bởi vậy, công cuộc đấu tranh này không chỉ là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội mà cần có sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân. Một trong những việc cần làm ngay đó là nâng cao kỹ năng nhận diện những luận điệu xuyên tạc trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ công nghệ số như hiện nay.*

**Từ khóa:** *Kỹ năng nhận diện, luận điệu xuyên tạc, không gian mạng*

## **1. Sự chống phá quyết liệt của các thể lực thù địch trên không gian mạng**

Trải qua hơn 36 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, nước ta đã đạt được những thành công vô cùng to lớn trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, đối ngoại, văn hóa. Đại hội XIII của Đảng (2021) đánh giá: “*Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay*”<sup>2</sup>. Đây chính là minh chứng cụ thể nhất thể hiện bản chất ưu việt, khoa học và cách mạng của chế độ xã hội chủ nghĩa. Một xã hội mà ở đó người dân thực sự được hưởng quyền tự do, dân chủ, mọi người có

<sup>1</sup> *Sinh viên lớp K06201, Khoa Lý Luận Cơ Sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh*

<sup>2</sup> Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb.CTQG, HN, 2021, tập 1, tr.103-104.

được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng lòng, ủng hộ của toàn thể nhân dân vẫn đang tồn tại một số phần tử phản động, thù địch, cơ hội chính trị cả trong và ngoài nước có những hành động chống phá nhằm xuyên tạc, bôi nhọ hay phủ nhận những thành tựu mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong thời gian qua.

Hình thức tiên hành của thế lực này vô cùng tinh vi, mưu mô với nhiều chiêu trò, nếu trước đây chúng thực hiện các hành vi xuyên tạc chủ yếu thông qua các kênh truyền thông như phát tờ rơi, cho ra đời các đài phát thanh như Sài Gòn Radio, Việt Nam California, Diễn đàn dân chủ, Việt Nam tự do (ở Mỹ); các báo, tạp chí: Hồn Việt, Quê mẹ, Công luận (ở Pháp); Độc lập, Dân chủ và phát triển, Cánh én (ở Đức)<sup>3</sup>.... Nhằm đăng tải những bài viết sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước hay lợi dụng những vấn đề đang là tâm điểm của xã hội để tiến hành kích động, định hướng người dân theo con đường bạo động chống phá chính quyền....Thì trong thời gian gần đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ mà đặc biệt là sự bùng nổ của mạng xã hội, Internet, các thế lực thù địch đã lợi dụng để lập nên các tài khoản mạng xã hội Việt Tân, Đoàn chim Việt, Dân chủ Việt Nam, Dân làm báo, Quan làm báo như là một công cụ mới để phát tán những nội dung xuyên tạc, chống phá.

Với đặc tính của các trang mạng xã hội là tốc độ lan truyền thông tin nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, cách thức đăng tải dễ dàng và đặc biệt là số lượng người truy cập khổng lồ. Theo số liệu thống kê tính tới tháng 6//2021 của Napoleon Cat, tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là gần 76 triệu người, chiếm hơn 70% dân số toàn quốc<sup>4</sup>. Mạng xã hội, điển hình là Facebook đang dần trở thành món mồi

---

<sup>3</sup> Nguyễn Văn Bào, (14/03/2022). *Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân*. Truy xuất từ <https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/da-tranh-chong-cac-luan-dieu-xuyen-tac-phu-nhan-duon-g-loi-quoc-phong-toan-dan-688648>, trích đọc ngày 09/05/2022

<sup>4</sup> Hrltech, (2021) *Cập nhật số liệu mới nhất 2021 về người dùng mạng xã hội tại Việt Nam*. Truy xuất. <https://www.hr1tech.com/vi/news/cap-nhat-so-lieu-moi-nhat-2021-ve-nguoi-dung-mang-xa-hoi-tai-viet-nam-158.html>, trích đọc ngày 09/05/2022.

ngon mà thế lực này đã, đang và sẽ nhắm tới, tăng cường hoạt động, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID- 19, đa phần người dân đều làm việc bằng hình thức trực tuyến, tiếp xúc nhiều với không gian Internet và các nền tảng mạng xã hội.

Với lớp nguy trạng tinh vi cũng như nội dung đăng tải thường gắn với những sự kiện đang là chủ đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm, bởi thế mà rất nhiều người dùng mạng xã hội do không nhận diện rõ được bản chất phản động của các bài viết như trên nên đã chia sẻ một cách vô tội vạ mà không hề biết rằng bản thân đang tiếp tay cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu chống phá những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng xa rời quần chúng nhân dân, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi nước ta từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Các luận điệu xuyên tạc sẽ để lại hậu quả vô cùng nguy hiểm đối với sự nghiệp cách mạng của cả chế độ nếu chúng ta không có những biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi. Vì thế, đấu tranh nhận diện và chống lại những luận điệu xuyên tạc không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà đây là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Việt Nam. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng sẽ rất khó ngăn chặn được tất cả những bài viết chứa đựng nội dung xuyên tạc núp dưới cái bóng “tự do ngôn luận hay dân chủ”. Do đó, biện pháp tốt nhất chính là phải biết kết hợp giữa đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc song song với việc nâng cao kỹ năng nhận diện khi gặp phải những bài viết mang tính chất phản động, chống phá này.

Trước thực trạng nhiều người không thể nhận diện được đâu là những thông tin, luận điệu xuyên tạc được che đậy tinh vi dưới các bài viết trên các nền tảng mạng xã hội, từ đó dẫn đến có nhận thức sai lầm về những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Xấu hơn là đã có những trường hợp phải chịu sự trừng phạt của pháp luật do không nhận thức được đâu là luận điệu xuyên tạc, dẫn

đến việc chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội gây dư luận xấu cho xã hội. ví dụ điển hình là vào Chiều 26/02/2022, ông Hoàng Duy - Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính hai thanh niên đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng<sup>5</sup>

Từ thực tiễn xã hội như vừa trình bày, tác giả đã tiến hành nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp sau đây để góp phần giúp nâng cao kỹ năng nhận diện trước những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Góp phần vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại lực lượng thù địch, phản động cả trong và ngoài nước.

## **2. Nâng cao kỹ năng nhận diện các luận điệu xuyên tạc**

*Một là*, Mỗi người trong chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiết thực ra sức tìm hiểu, nghiên cứu cũng như tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đây là việc làm cần phải tiến hành thường xuyên và đồng bộ, đặc biệt là tại các cấp ủy chính quyền, chỉ khi nào hiểu hết được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa nhân văn mà những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước mang lại thì ta mới có cơ sở luận giải, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc do các thế lực thù địch cố ý tuyên truyền, kích động.

*Hai là*, để nâng cao kỹ năng nhận diện các bài viết chứa nội dung thù địch cũng như xuyên tạc thì bản thân mỗi người cán bộ, đảng viên phải là những tấm gương sáng, luôn tiên phong, đi đầu trong việc học tập và đặc biệt là học tập lý luận chính trị nhằm nâng cao kiến thức lý luận của bản thân. Bởi lẽ chỉ khi có được nền tảng tri thức lý luận vững chắc thì mới có thể dễ dàng nhận diện được bản chất của vấn đề, từ đó có thể phân định xem những luận điểm đó là đúng hay sai, giúp mỗi người trong chúng ta nhận thức đúng đắn bản chất vấn đề, phân tích xem liệu ẩn sau những bài viết, những thông tin đó có chứa đựng nội dung xuyên tạc, chống phá hay không.

---

<sup>5</sup> Trần Mai, (2020) *Xử phạt hai thanh niên đăng, chia sẻ 189 bài viết xuyên tạc trên Facebook*. Trích đọc từ <https://tuoitre.vn/xu-phat-hai-thanh-nien-dang-chia-se-189-bai-viet-xuyen-tac-tren-facebook-20200226162626027.htm>, trích đọc ngày 09/05/2022.

**Ba là**, nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc, tập trung trong quá trình tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin của công dân theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng, cần có sự chọn lọc khi tiếp nhận thông tin. Trước khi đọc những bài viết, những thông tin hoặc chia sẻ thì cần bình tĩnh tìm hiểu xem nó được viết bởi ai, xuất bản từ tổ chức hoặc cá nhân nào, được xuất bản vào thời gian nào, liệu có còn phù hợp với thời điểm hiện tại và liệu nó đã được kiểm chứng hay chưa. Nếu đọc từ những trang web thì phải biết được trang web đó ở trong nước hay nước ngoài, có được phép hoạt động trong tại nước ta hay không.

**Bốn là**, trong khi đọc phải song song với việc suy ngẫm, phân tích xem những luận điểm được nêu ra có đúng với thực tế hay chỉ là những thông tin bịa đặt được dựng lên nhằm cuốn người xem vào ma trận các tin tức giả mạo, xấu độc, dẫn đến người đọc, người nghe có những nhận thức sai lầm mà không hề hay biết bản thân vô tình đã rơi vào cái bẫy được chuẩn bị từ trước bởi các thế lực thù địch, phản động. Sau khi đọc xong cần tiến hành tổng kết và đưa ra nhận định xem nó có phù hợp với những chuẩn mực của xã hội cũng như quy định của pháp luật hay không, có thể tham khảo phần nhận xét của mọi người để có được cái nhìn bao quát tổng thể bài viết hơn.

### **3. Kết luận**

Mạng xã hội là một không gian ảo nhưng nếu sử dụng không đúng cách thì hệ lụy mà nó đem lại là thật. Do đó, bản thân mỗi người trong chúng ta khi tham gia Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, phân biệt mà xa hơn là phản bác lại những luận điệu thù địch, kích động. Góp một phần công sức vào sự nghiệp bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng như phát huy vai trò quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiến tới thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, (tập 1), Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật.
2. Nguyễn Văn Báo, (14/03/2022). *Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân*. Truy xuất từ <https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/dau-tranh-chong-cac-luan-dieu-xuyen-tac-phu-nhan-duong-loi-quoc-phong-toan-dan-688648>, trích đọc ngày 08/05/2022.
3. Hrltech, ( 2021) *Cập nhật số liệu mới nhất 2021 về người dùng mạng xã hội tại Việt Nam*. Truy xuất. <https://www.hr1tech.com/vi/news/cap-nhat-so-lieu-moi-nhat-2021-ve-nguoi-dung-mang-xa-hoi-tai-viet-nam-158.html>, trích đọc ngày 09/05/2022.
4. Trần Mai, (2020) *Xử phạt hai thanh niên đăng, chia sẻ 189 bài viết xuyên tạc trên Facebook*. Trích đọc từ <https://tuoitre.vn/xu-phat-hai-thanh-nien-dang-chia-se-189-bai-viet-xuyen-tac-tren-facebook-20200226162626027.html>, trích đọc ngày 09/05/2022.